

CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI



Mỗi công việc đều có nguyên tắc - giá trị làm việc đích thực của nó, nếu không có nguyên tắc - không biết mức độ làm việc - không nhạy bén nắm bắt - không biết đúng sai - không lường trước được sự việc, thì càng làm càng hỏng việc trầm trọng - dẫn đến phá hoại.

Muốn đạt được phật sự - muốn thể hiện oai phong ảo vọng,

nóng nảy - thúc ép - hù dọa - hung hăng - lên mặt kẻ cả - xem thường cộng sự, làm việc như vậy gọi là làm tùy tiện - làm theo cảm tính, cứ ngỡ rằng mình biết làm việc - phải làm như vậy mới đúng. Nhưng sự thật thì mù việc - ngu dốt - không biết gì cả, dẫn đến sai lầm trong quá trình làm việc.

Thế gian có câu:

“Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại”

Với con tim nóng bỏng - có lửa - tràn đầy năng lượng mới vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Có con tim nóng nhưng cái đầu thì lạnh - không có tuệ trí - không minh mẫn - không sáng suốt thì kết quả chỉ là đối phó - không thực tế - không khả thi - không thành tựu viên mãn.

Suy ngẫm thực tế, có nhiều trái tim nóng bỏng, nhưng cái đầu thì sơ cứng - lạnh băng - không tỉnh táo dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.

Những kế hoạch - chủ trương trước khi trở thành chính thức - hiện thực, phải được nhiều tấm lòng nhiệt tình - tâm huyết, nhiều cái đầu tỉnh táo - thông minh - có trí tuệ phán đoán hậu quả - hiệu quả để dẫn đến thành công.

*“Thiện tâm ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”*

- Nguyễn Du -

Cái tài phải được hóa thân vào cái tâm - cái đức - cái nghĩa, là sự lan tỏa của yêu thương - là tình người, thì cái tài mới được tỏa sáng. Ý tài khoe khoang - tự cao - tự đại - tư tưởng bốc đồng - ảo tưởng tự ngộ nhận cho mình là giỏi, đưa ra những chủ kiến - những quyết định thui chột không phù hợp - không đúng đắn, thì đây chỉ là mơ tưởng - mở cửa cho mầm mống tai họa. Người đứng đầu - lãnh đạo - có quyền lực mà không thấm thấu chữ tâm - không có đức độ - không rèn luyện phẩm hạnh, thì:

*“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần”*

- Nguyễn Du -

Người có tài thì phải đem hết tài năng - công sức cống hiến. Càng làm thì càng va chạm nhiều, va chạm nhiều thì bị đổ kỵ cũng nhiều. Đã là người có tài thì dù có gian truân - dù cho gian khó, bản thân cũng cố vươn lên để mà phụng sự.

Bản thân người có tài đã là một mối nguy hiểm:

*“Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”*

- Nguyễn Du -

Đây là thông điệp mà cụ Nguyễn Du muốn gửi gắm đến hậu thế, những ai có sở hữu tài năng thiên bẩm, thì đem hết trí tuệ - tâm sức gánh vác - cống hiến - phụng sự tổ chức.

*“Ngã đọc Kim Cương thiên biến linh,
Kỳ trung áo chỉ đa bất minh.*

*Cấp đáo phân kinh Thạch Đài thị,
Chung tri : vô tự thị chân kinh.”*

*(Ta đọc Kim Cương đã cả ngàn lần,
Nhưng nhiều nghĩa sâu ẩn vẫn chưa sáng tỏ.*

*Đến khi xem tới phẩm Thạch Đài,
Thì cuối cùng mới biết: thật là bài kinh không lời).*

- Nguyễn Du -

Lan nhã Thảo am, 09082567 - 23092023



Nguyễn Hoàng

Phan Văn Huy Tâm